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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทาํเขตการค้าเสรี   

ไทย – ออสเตรเลีย 
( อุตสาหกรรมนมและผลิตภณัฑ์ อุตสาหกรรมเนื �อโค อุตสาหกรรมวิสกี �และไวน์ ) 

 
นมและผลิตภณัฑ์นม  

 
  ปัจจบุนัประเทศไทยดําเนินมาตรการด้านตา่ง ๆ ทั 7งในสว่นของด้านภาษีและมาตรการที�ไม่ใช่
ภาษีกับอุตสาหกรรมนมซึ�งประกอบไปด้วย นม ( HS0402) บตัเตอร์มิลค์ (HS0403)  และหางนม (HS0404)  
โดย นมผงพร่องมนัเนยเป็นประเภทสินค้าอ่อนไหวที�มีการกําหนดโควตานําเข้า โดยปัจจุบนัมีการมีการจดัเก็บ
ภาษีในโควตาเท่ากับร้อยละ &> นอกโควตาเท่ากบัร้อยละ  &$: บตัเตอร์มิลค์จดัเก็บภาษีนําเข้าเท่ากบัร้อยละ 
$B.&-.> และหางนมจัดเก็บภาษีนําเข้าเท่ากับร้อยละ .> นอกจากนี 7ในส่วนของบตัเตอร์มิลค์และหางนมยงัมี
มาตรการปกป้องพิเศษ คือ ถ้ามีการนําเข้าเกินกว่าปริมาณที�กําหนดจะจดัเก็บภาษีในอตัราปกติตามอตัราของ 
WTO 

แตเ่มื�อทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหวา่งไทย-ออสเตรเลยีในปี &>>3 จะมีผลทําให้อตัราภาษี 
นมผงพร่องมนัเนยเริ�มลดลงในปี &>>3 และลดลงเหลอืร้อยละ > ในปี &>&3  สว่นอตัราภาษีนําเข้านอกโควตาจะ
จดัเก็บในอตัรา WTO ลบ ร้อยละ$>  นอกจากนี 7การกําหนดโควตานําเข้านมผงจากออสเตรเลียจะเท่ากบั &,&>> 
ตนั และเพิ�มเป็นขึ 7นร้อยละ $6 ทุกๆ 3 ปี จนเท่ากับ .,3&..: ตนัในปี &>&3  ส่วนของบตัเตอร์มิลค์ให้กําหนด
ปริมาณนําเข้าเพิ�มให้กบัออสเตรเลยีเทา่กบั .,>>> ตนัในปี &>>3 และเพิ�มขึ 7นเรื�อยๆ จนเท่ากบั 9,BB:.:B ตนัใน
ปี &>$3 และจะมีอตัราภาษีเทา่กบัร้อยละ > ด้วย  และหางนมกําหนดปริมาณนําเข้าเพิ�มให้กบัออสเตรเลีย ในปี 
&>>3 เทา่กบั &> ตนั และเพิ�มเรื�อยๆ จนเทา่กบั 9$.3B ตนัในปี &>&> ซึ�งจะลดภาษีลงจนเทา่กบัร้อยละ > เช่นกนั   

ผลกระทบที�จะเกิดจากการทําเขตการค้าเสรีระหวา่งไทย  –   ออสเตรเลยีโดยไมพิ่จารณาถึง 
มาตรการโควตาและมาตรการปกป้องพิเศษจะพบวา่การลดลงของภาษีจะสง่ผลต่อการลดลงของราคาสินค้าใน
หมวด HS0402  HS0403 และ HS0404 เท่ากบัร้อยละ$:.6, $:.6 และ &..$ ตามลําดบั และจากค่าความ
ยืดหยุน่ของราคาเปรียบเทียบที�ได้คือ $.B>  >.8 และ $.93 ตามลําดบั  การลดลงของภาษีจะทําให้มีการนําเข้า
เพิ�มขึ 7นจากประเทศออสเตรเลยีทั 7งสิ 7นเทา่กบัร้อยละ .>.>:,$3.>., .9.:3 ตามลาํดบั  
  จากการประมวลความคิดเห็นของผู้ ให้สมัภาษณ์ พบว่าจากการที�นมผงพร่องมนัเนยมีราคา
ถกูลง การผลิตผลิตภณัฑ์นมที�ใช้นํ 7านมดิบในประเทศเป็นวตัถดุิบจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง   แต่จะมีผลต่อ
สว่นแบง่ตลาดผลติภณัฑ์นมได้เพราะผลติภณัฑ์นมที�ใช้นมผงพร่องมนัเนยเป็นวตัถดุิบจะมีราคาถกูลงเนื�องจาก
ต้นทนุการผลติลดลง นอกจากนี 7การปรับลดของราคานํ 7านมดิบในประเทศ เพื�อแขง่ขนักบันมผงพร่องมนัเนย  จะ
มีผลกระทบตอ่เนื�องไปยงัเกษตรกรรายยอ่ยซึ�งไมส่ามารถปรับตวัได้จะมีจํานวนลดลง คงเหลอืแตผู่้ผลติรายใหญ่ 
  หากพิจารณาด้านผู้บริโภค อาจจะได้รับประโยชน์จากการที�ผลติภณัฑ์นมที�ใช้นมผงพร่องมนั
เนยเป็นวัตถุดิบมีราคาถูกลง แต่ในด้านคุณค่าทางด้านโภชนาการที�ผู้บริโภคจะได้รับจะมีความแตกต่างกัน
ระหวา่งผลติภณัฑ์นมที�ใช้นํ 7านมดิบเป็นวตัถดุิบกบัผลติภณัฑ์นมที�ใช้นมผงพร่องมนัเนยเป็นวตัถดุิบ 

ดงันั 7นรัฐควรมีมาตรการที�จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอ่เกษตรกร ดงันี 7 คือ กวดขนัเรื�องการนํา 
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เข้านมผงพร่องมันเนยและผลิตภัณฑ์นม ให้เป็นไปตามข้อตกลงที�กําหนด กําหนดมาตรการด้านสุขอนามัย
สาํหรับนมและผลติภณัฑ์ที�เกี�ยวข้อง รวมถึงเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตในประเทศโดยการพฒันาพนัธุ์โคนมเพื�อ
เพิ�มปริมาณการผลิตนํ 7านม การพฒันาด้านอาหารสตัว์ การดูแลด้านสขุภาพสตัว์ และการพฒันาระบบข้อมูล
ขา่วสารสาํหรับผู้ผลติ รัฐควรสร้างระบบตลาดภายในประเทศ ประชาสมัพนัธ์และเน้นการสง่เสริมบริโภคนมที�ทํา
มาจากนมสด โดยเน้นถึงคณุคา่ทางโภชนาการ และดําเนินการด้านการสร้างคณุภาพและมาตรฐานในด้านตา่งๆ  
และเกษตรกรควรให้ความสําคญัในเรื�องของพนัธุ์โคและอาหารที�โคกิน เพราะจะช่วยเพิ�มผลผลิตนํ 7านมดิบที�มี
คณุภาพได้มากขึ 7น นอกจากนี 7เกษตรกรต้องรักษาคณุภาพของนํ 7านมดิบให้ได้มาตรฐาน และควรมีการรวมกลุม่
กนัอยา่งเข้มแข็งเพื�อจะได้วางแผนการผลติและการตลาดได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึ 7น 
 
เนื �อโคแช่เยน็และแช่แข็ง  

 
  ปัจจุบนัเนื 7อโคตามพิกดัศลุกากร HS 0201 และ HS 0202 เป็นประเภทสินค้าอ่อนไหวถูก
กําหนดภาษีนําเข้าร้อยละ 3$ ซึ�งไมม่ีการกําหนดเป็นโควตา แตนํ่ามาตรการปกป้องพิเศษมาใช้คือ ถ้านําเข้าเกิน
กว่าปริมาณที�กําหนดจะจัดเก็บภาษีในอัตราปกติตามอัตราของ WTO เมื�อทําเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-
ออสเตรเลยีต้องลดภาษีทนัทีเหลอืร้อยละ 9> ในปี &>>3 และลดลงเหลอืร้อยละ .: ในปี &>$$และลดลงร้อยละ 
9 ในปีตอ่ๆ ไปจนเหลอืร้อยละ > ในปี &>&> รวมทั 7งยกเลกิการกําหนดปริมาณการนําเข้าด้วย  
  จากการประมาณการโดยไมนํ่าเรื�องมาตรการปกป้องพิเศษเข้ามาพิจารณาพบวา่การลดภาษี
จะสง่ผลให้ราคาสนิค้าในหมวด HS 0201 และ HS 0202 ลดลงเทา่กบัร้อยละ 6.3 ในปี &>>3 และจากค่าความ
ยืดหยุน่ของราคาเปรียบเทียบที�ได้เท่ากบั >.$. นั 7น ประมาณการได้ว่าปริมาณการนําเข้าเนื 7อแช่เย็นและแช่แข็ง
จากออสเตรเลยีจะเพิ�มขึ 7นทั 7งสิ 7นร้อยละ :.$  
  และจากการประมวลความคิดเห็นของผู้ ให้สมัภาษณ์ พบว่ามีความกังวลในเรื�องส่วนแบ่ง
ตลาดที�อาจจะลดลงได้จากการที�ราคาเนื 7อโคแช่เย็นและแช่แข็งถกูลงจากการทํา FTA ผู้ประกอบการจะหนัไปซื 7อ
เนื 7อโคที�ราคาถกูกว่าและคณุภาพดีกว่าโดยเปรียบเทียบ ในกรณีที�ผู้ประกอบการในประเทศไม่เปลี�ยนแปลงทิศ
ทางการซื 7อเนื 7อโคจากไทยไปซื 7อจากออสเตรเลีย แนวโน้มที�อาจจะเกิดขึ 7นได้คือ การรับซื 7อโคขนุในราคาที�ถกูลง 
ซึ�งในประเด็นหลงัจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ เลี 7ยงโคโดยตรง ในด้านรายได้ที�ลดลงไปจากเดิม ขณะเดียวกัน 
ในกรณีที�ผู้ เลี 7ยงโคขนุหนัไปนําเข้าโคมีชีวิตจากออสเตรเลยีแทนการซื 7อโคจากเกษตรกรไทยมาขนุต่อ จะเป็นการ
ปิดโอกาสให้เกษตรกรที�เลี 7ยงโคไมไ่ด้มาตรฐานต้องออกจากวงจรไปเพราะไมส่ามารถแขง่ขนัได้ 

  ดงันั 7นรัฐบาลและเอกชนควรร่วมมือกนักําหนดรูปแบบฟาร์มโคเนื 7อมาตรฐาน และเข้มงวดใน
การตรวจสอบ ดแูลการจดัตั 7งตลาดหรือศนูย์ซื 7อขายโคในแต่ละภมูิภาค นอกจากนี 7รัฐบาลควรสง่เสริมการเรียนรู้
ร่วมกนัและการรวมกลุม่ของเกษตรกรให้จริงจงัมากขึ 7น และควรจดัหาแหลง่เงินกู้หรือเงินลงทนุดอกเบี 7ยตํ�าให้กบั
เกษตรกรและติดตามการใช้เงินลงทนุให้ถกูวตัถปุระสงค์ สง่เสริมและจดัการหาแหลง่นํ 7าเพื�อการเพาะปลกูหญ้า
อาหารโค เพื�อช่วยลดต้นทนุในการเลี 7ยงโคและเพิ�มผลผลิตไปพร้อมๆ กนั นอกจากนี 7ยงัควรดําเนินการในเชิงรุก
โดยการประชาสมัพนัธ์รณรงค์สง่เสริมให้คนในประเทศหนัมานิยมบริโภคเนื 7อโคมากขึ 7น โดยเน้นเรื�องคณุค่าทาง
โภชนาการตอ่การเจริญเติบโตของเด็ก 
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  สาํหรับเกษตรกรควรปรับตวัเพื�อให้สามารถแขง่ขนัในด้านราคาได้คือ การพยายามลดต้นทนุ
การผลิตการเลี 7ยงโคขุน  เน้นการใช้วัตถุดิบที�มีอยู่ในท้องถิ�นมาเป็นอาหารเลี 7ยงโค  อีกแนวทางคือ การเพิ�ม
ผลผลติ ซึ�งเกษตรกรควรให้ความสําคญักบัหญ้าหรืออาหารที�ให้โคกิน เพราะการได้รับอาหาร และสารอาหารที�
ครบถ้วนจะนํามาซึ�งความสมบูรณ์ของโค ส่วนการแข่งขันด้านคุณภาพของเนื 7อโค สิ�งที�เกษตรกรจะต้องให้
ความสาํคญัประกอบด้วย สายพนัธุ์ของโคเนื 7อและการปรับปรุงหรือบํารุงสายพนัธ์เพราะวา่ลกัษณะและคณุภาพ
ของเนื 7อที�ได้จากโคเนื 7อแต่ละพันธุ์  รวมทั 7งอัตราการเจริญเติบโต ขนาดและรูปร่างจะมีความแตกต่างกันไป 
นอกจากนี 7ยงัต้องมีการควบคมุทางด้านสขุภาพอนามยั และการป้องกนัโรคระบาด  เนื�องจากเป็นเรื�องที�ผู้บริโภค
ให้ความสาํคญัอยา่งมาก 

ในภาพรวมอาจจําเป็นจะต้องมีคณะทํางานเพื�อกําหนดนโยบายเกี�ยวกบัการบริการจดัการ 
ด้านโคเนื 7อ และเนื 7อสตัว์อื�นๆ เพื�อคมุในด้านปริมาณและคณุภาพการผลติ รวมถึงสร้างความเข้มแข็งในด้านการ
ตอ่รองให้กบัเกษตรกรผู้มีสว่นเกี�ยวข้องกบัการปศสุตัว์ ตอ่ไป 

 
วิสกี �  

    
 การนําเข้าวิสกี 7ของไทยมากกวา่ร้อยละ  B>  เป็นการนําเข้าจากสหราชอาณาจกัร    สว่น 

การนําเข้าจากออสเตรเลียมีการนําเข้ามากในช่วงปี &>>>-&>>$  เท่านั 7น   ซึ�งวิสกี 7ที�นําเข้าจากออสเตรเลียเป็น
วิสกี 7ที�ออสเตรเลียนําเข้าหวัเชื 7อจากที�อื�นแล้วมาเติมนํ 7าและนํามาบรรจุขวดใหม่   ในปี &>>. ไทยได้นําเข้าวิสกี 7
แบบเดียวกนันี 7จากฟิลปิปินส์แทนการนําเข้าจากออสเตรเลยีภายใต้อตัราภาษี AFTA ที�เสยีภาษีเพียงร้อยละ  3    

ปัจจบุนัวิสกี 7มีอตัราภาษีนําเข้าร้อยละ :> ภายหลงัการเปิดเสรีการค้าระหวา่งไทย-ออสเตร 
เลีย อตัราภาษีนําเข้าจากออสเตรเลียจะลดลงเหลือร้อยละ .> ภายในวนัที� $ มกราคม  ค.ศ. &>>3  และจะ
ทยอยลดลงร้อยละ : ทกุปี  จนเหลอืร้อยละ >  ในปี &>$> 
                 การเปิดเสรีการค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย คาดว่าจะไม่มีผลกระทบถึงไทย เนื�องจาก
ปัจจุบนัไทยไม่มีการนําเข้าวิสกี 7จากออสเตรเลียแล้ว เพราะออสเตรเลียไม่มีชื�อเสียงในการผลิตวิสกี 7  สว่นใหญ่
ออสเตรเลียจะเป็นผู้ นําเข้ามากกว่า  และจากความเห็นผู้ผลิตภายในประเทศพบว่า ถึงแม้ภาษีนําเข้าวิสกี 7จะ
ลดลงแล้ว ผู้ผลติภายในประเทศยงัสามารถแข่งขนัได้ และยงัสามารถลดราคาวิสกี 7ลงเพื�อให้สามารถแข่งขนักบั
วิสกี 7ของต่างประเทศได้  นอกจากนี 7การนําเข้าสรุาต่างประเทศซึ�งเป็นยี�ห้อใหม่เข้ามาจัดจําหน่ายในไทยจะมี
ต้นทุนที�สูงมาก  ซึ�งในขณะนี 7ผู้ ผลิตและผู้ จําหน่ายภายในประเทศจะเป็นรายใหญ่ๆ ซึ�งครอบครองส่วนแบ่ง
การตลาดได้เกือบทั 7งหมด และผู้บริโภคในประเทศสว่นใหญ่ยงันิยมบริโภคสรุาขาว และแม่โขง ซึ�งมีราคาถกูกว่า
แทนการบริโภคสรุานําเข้าซึ�งมีราคาสงู   
  ข้อเสนอตอ่รัฐบาลคือ รัฐบาลควรเร่งการเปิด Export Processing Zone เพื�อให้สามารถผลติและ
สง่ออกได้โดยเสียภาษีต่อเดียว และ กรมศลุกากรควรเข้มงวดการกําหนดราคานําเข้า CIF ของวิสกี 7 เนื�องจากผู้
นําเข้าวิสกี 7แจ้งราคาตํ�ากว่าความเป็นจริงมาก ทําให้การคํานวณภาษีต่างๆ ตํ�ามากซึ�งจะทําให้ผู้ผลิตของไทย
แขง่ขนัได้ลาํบาก 
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ไวน์ 

  ฝรั�งเศสเคยเป็นแหล่งนาํเขา้ไวน์ที�สาํคญัที�สุดของไทย  แต่ในปี  "##$  ออสเตรเลียไดก้ลาย 
เป็นแหลง่นําเข้าไวน์ที�สําคญัแทน  ไวน์ที�ไทยนําเข้าจากออสเตรเลียเป็นไวน์ที�มีคุณภาพตํ�ามาก    โดยมีราคา
เฉลี�ยลิตรละ  B6 บาท  ซึ�งปัจจุบนันี 7อตัราภาษีนําเข้าไวน์คือร้อยละ :> ภายหลงัตามข้อตกลงการค้าเสรี อตัรา
ภาษีนําเข้าไวน์จากออสเตรเลยีจะลดลงเหลอืร้อยละ 9>  ภายในวนัที� $ มกราคม ค.ศ. &>>3 และจะทยอยลดลง
ร้อยละ 9  ในทกุๆปี  จนเป็นร้อยละ  >  ในปี  &>$3 

ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหวา่งไทย-ออสเตรเลยี  เมื�อคํานวณหาคา่ความยืดหยุน่พบวา่  
เมื�อรัฐบาลลดภาษีนําเข้าไวน์ ปริมาณการนําเข้าไวน์จากออสเตรเลียจะเพิ�มขึ 7นร้อยละ .. 9 และทยอยเพิ�มขึ 7น
ร้อยละ >.B ตอ่ปี  นอกจากนี 7จะสง่ผลกระทบตอ่ผู้ผลติภายในประเทศค่อนข้างมาก เนื�องจากปัจจุบนัราคาไวน์ที�
ผลติในประเทศ และที�นําเข้าจากออสเตรเลียมีราคาใกล้เคียงกนั โดยออสเตรเลียมีต้นทนุการผลิตที�ตํ�ากว่าไทย
มาก และมีประสบการณ์ในการผลิตมากว่า $>> ปี ในสว่นผู้บริโภคจะบริโภคไวน์จากออสเตรเลียมากขึ 7น ถ้าผู้
นําเข้าคงราคาจําหนา่ยไว้เทา่เดิม แตนํ่าเข้าไวน์ที�มีคณุภาพดีขึ 7นมาจําหนา่ยแทน 

ข้อเสนอตอ่รัฐบาลที�ควรพิจารณาในการเปิดเสรีการค้าไวน์ คือรัฐบาลควรจะลดภาษีสาํหรับ 

วตัถดุิบที�ใช้ในการบรรจุขวด เช่น ขวด ฝาจุก และกระดาษปิดฝาจุก ตลอดจนเครื�องจกัรที�ใช้การผลิตด้วย และ
กรมศลุกากรควรเข้มงวด ในการกําหนดราคานําเข้าไวน์จากตา่งประเทศ เนื�องจากราคาที�ผู้ นําเข้าแจ้งเป็นราคาที�
ตํ�ากวา่ความเป็นจริง          
 
 
 
 
 
 
 
 
 


